

# KTIS เล็งสร้างโรงงานผลิตเอทานอลเพิ่ม



คุณณัฐภูมิ บุญ ศิริวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจชีวพลังงานและผลิตภัณฑ์

KTIS ลั่นธุรกิจผลิตเอทานอลยังไปได้สวย เตรียมพุดโรงงานใหม่ 1-2 แห่งahunเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง มั่นใจแนวโน้มธุรกิจโดยรวมสดใส รอรับรัฐจากทั้งสายธุรกิจชีวพลังงานและน้ำตาล ในปีนี้ วางเป้ารายได้ปี 58 ในสายธุรกิจชีวพลังงานเติบโตเพิ่มอย่างน้อย 10% ส่วนสายธุรกิจน้ำตาลต้องใช้เวลาสักระยะจึงประเมินได้

คุณณัฐภูมิ บุญ ศิริวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจชีวพลังงานและผลิตภัณฑ์ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องกล่าวถึงแนวโน้มธุรกิจชีวพลังงานในปี 2558 ว่า ยังไปได้ดี โดยเฉพาะธุรกิจไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล และการผลิตเอทานอล ถึงแม้ว่าราคาน้ำมันที่ลดลงอาจจะส่งผลกระทบต่อราคาเอทานอลในตลาดโลกบ้าง แต่สำหรับประเทศไทย ด้วยนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมการใช้เอทานอล เพื่อสนับสนุนเกษตรกร ประกอบกับแผนพลังงานแห่งชาติยังคงกำหนดให้ปริมาณเอทานอล ที่ผสมในเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ดังนั้นราคาเอทานอลจึงลดลงได้ยาก

“ตราบดีที่ภาครัฐยังไม่เปลี่ยนแปลงนโยบาย และยังคงยืนยันว่าในแต่ละปี อัตราการใช้เอทานอลผสมในเชื้อเพลิงยังอยู่ในระดับที่กำหนดไว้ ราคาเอทานอลน่าจะลดลงได้ยาก เพราะดีมานด์และซัพพลายอยู่ในระดับที่ใกล้เคียง โดยปริมาณความต้องการใช้ยังคงโตขึ้น ในขณะที่กำลังการผลิตเอทานอลค่อนข้างยังขึ้นโรงงานที่สร้างก็เกือบจะเสร็จหมดแล้ว เพราะฉะนั้นเราจึงมองว่าธุรกิจเอทานอลยังไปได้ และมีความเชื่อมั่นว่าภาครัฐยังคงให้ความสนใจภาคเกษตรกรเป็นหลัก อีกทั้งเอทานอลยังนับเป็นโครงการที่จะสามารถให้ผลตอบแทนเกษตรกรเพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย” คุณณัฐภูมิ บุญ กล่าว

ด้วยเหตุผลดังกล่าว KTIS จึงมีแผนขยายการลงทุนเพิ่ม ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอล โดยอาจลงทุนเองหรือร่วมมือกับพันธมิตร สำหรับพื้นที่ในการก่อสร้างเล็งไว้ที่ภาคเหนือหรือภาคกลางตอนบน เนื่องจากมีความชำนาญในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีพื้นฐานและคู่สัญญาชาวไร่้อยซึ่งสามารถรองรับในด้านวัตถุดิบได้เป็นอย่างดี ส่วนงบลงทุนคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,500-2,000 ล้านบาท/แห่ง

“เรามีแผนว่าจะก่อสร้างโรงงานเอทานอลเพิ่มอีก 2 แห่ง อาจค่อยเป็นค่อยไปที่ละสเต็ป แต่ในเบื้องต้นจะได้เห็นอย่างแน่นอน 1 แห่ง ซึ่งอาจได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างในช่วงปลายปี 2559 หรือในช่วงต้นปี 2560 สำหรับวัตถุดิบนอกจากโมลาสแล้วอาจเป็นพืชการเกษตรอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ทุกสิ่งทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับการณ์ตัดสินใจของบอร์ดที่พิจารณาความเหมาะสมในการลงทุน” คุณณัฐภูมิ บุญ กล่าว

นอกจากนี้ KTIS ยังมีโครงการที่เกิดขึ้นในปี 2558-2559 ซึ่งประกอบด้วยโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 2 แห่ง โดยมีกำลังการผลิตแต่ละ 50 เมกะวัตต์ รวมเป็น 100 เมกะวัตต์ สำหรับโรงงานแห่งแรกจะตั้งอยู่ในพื้นที่ติดกับโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จังหวัดอุดรธานี ส่วนโรงงานสองตั้งอยู่ในพื้นที่ติดกับโรงงานน้ำตาลรวมผล ที่จังหวัดนครสวรรค์ เพราะฉะนั้นจึงไม่มีปัญหาในเรื่องของเชื้อเพลิง

ชานอ้อยที่จะนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า โดยใช้เงินลงทุนประมาณโรงละ 960 ล้านบาท สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้งสองโครงการจะรับรู้รายได้ในปีนี้ โดยโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่จังหวัดอุดรธานีจะรับรู้รายได้เร็วกว่า และทั้งสองโครงการจะช่วยสนับสนุนให้ผลประกอบการของ KTIS เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน เนื่องจากที่ผ่านมาผลประกอบการของสายธุรกิจชีวพลังงานถึงแม้ว่าจะมีโรงไฟฟ้าชีวมวลเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ติดกับโรงงานน้ำตาลเกษตรไทย แต่ก็สามารถสร้างผลกำไรได้อย่างมีนัย ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 250-350 ล้านบาทต่อปี

ในขณะที่เดียวกันในสายธุรกิจน้ำตาลนั้น KTIS มีโครงการผลิตน้ำเชื่อม (Liquid Sucrose) และโครงการผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ (Super Refined Sugar) ที่บริเวณโรงงานน้ำตาลของ KTIS จังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 980 ล้านบาท มีกำลังการผลิตน้ำเชื่อม 400 ตัน (400,000 กิโลกรัม) ต่อวัน และกำลังการผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ 500 ตัน (500,000 กิโลกรัม) ต่อวัน คาดว่าจะสามารถติดตั้งเครื่องจักรแล้วเสร็จและเริ่มผลิตน้ำเชื่อมออกจำหน่ายได้ในช่วงกลางปี 2558 โดยทั้งสองโครงการที่เกิดขึ้น จะทำให้รายได้ในธุรกิจสายน้ำตาลเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

“เรามั่นใจว่าทิศทางการค้าเนินธุรกิจโดยรวมของเรายังไปได้ดี เพราะเรามีการลงทุนเพิ่มทั้งในสายธุรกิจชีวพลังงานและในสายธุรกิจน้ำตาล ดังที่กล่าวไปแล้วเบื้องต้น ดังนั้นในปี 2558 จึงได้ตั้งเป้าหมายของการเติบโตของรายได้ในสายธุรกิจชีวพลังงานเพิ่มจากที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 10% ส่วนการเติบโตของสายธุรกิจน้ำตาลนั้น ต้องรอดูทิศทางของราคาน้ำตาลในตลาดโลกอีกระยะหนึ่งก่อน จึงจะประเมินได้ เพราะปัจจุบันราคาน้ำตาลในตลาดโลกยังอยู่ในระดับที่ต่ำมาก” คุณณัฐภูมิ บุญ กล่าว

ส่วนปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการค้าเนินธุรกิจของสายธุรกิจน้ำตาลคือราคาน้ำตาลในตลาดโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ หากราคาลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อรายได้แน่นอน อย่างไรก็ตาม อาจไม่ได้กระทบต่อกำไรมากนัก เพราะต้นทุนของโรงงานน้ำตาลก็ต่ำลงด้วย เนื่องจากระบบการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายใช้ระบบแบ่งผลประโยชน์จากการขายน้ำตาลให้ชาวไร่ร้อยละ 70 และเป็นของโรงงาน 30% สำหรับธุรกิจชีวพลังงาน ทั้งในเรื่องของตลาดและราคาไม่ใช่ประเด็นที่เป็นปัญหา โดยปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อแค่ วัตถุดิบ (อ้อย) ซึ่งผันแปรตามสภาพภูมิอากาศ ยกตัวอย่างเช่น หากในปีที่เกิดฝนแล้งจะทำให้ปริมาณวัตถุดิบน้อยลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการผลิต เป็นต้น อย่างไรก็ตาม KTIS ได้มีแนวทางเพื่อรองรับปัญหานี้อยู่แล้ว โดยมีทีมงานฝ่ายไร่เข้าไปประสานและช่วยส่งเสริมเกษตรกรเพื่อช่วยลดปัญหาดังกล่าว